

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ๘๘/๖๔



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๔

เรียน นายอำเภอสอง

อ้างถึง ๑. หนังสืออำเภอสอง ที่ พร ๐๐๒๓.๑๒/๑๑๐๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสืออำเภอสอง ที่ พร ๐๐๒๓.๑๒/๑๑๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๖๒๐ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอได้รายงานการขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอความร่วมมือให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบผลการพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”

๒. ติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

/๓. ติดตาม...

๓. ติดตาม กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินงานทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐๕๕-๕๕๓๑๑๙ ต่อ ๓๐๓
ผู้ประสานงาน นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ